



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๘๗๓

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑-๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ศาลเทพารักษ์ เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 32/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ☛ จิตอาสา “ครัวพระราชทาน” แจกอาหารช่วยเหลือประชาชน ลดผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตย
- ☛ ผู้ว่าฯ กทม. รับฟังปัญหาในชุมชนย่านคลองเตย พร้อมสั่งการหน่วยงานเร่งแก้ไขทันที
- ☛ ปรับหลักสูตร ร.ร.ฝึกอาชีพ กทม. เน้นทันสมัย ประกอบอาชีพได้จริง
- ☛ ประกาศ 6 รายชื่อ ดันคว้าตำแหน่งผู้อำนวยการโรงรับจำนำ กทม.

ข่าวคนบ้านเดียวกัน

- ☛ 24 ก.พ. นี้ มีผู้ทำชิงเก้าอี้ อ.ก.ก.สามัญฯ 2 ราย

ข่าวสำนักงานเขต

- ☛ สายไหมชวน ลด ละ เลิกอบายมุข วันมาฆบูชา ใช้รูปเทียนไว้ควัน ลดฝุ่น PM_{2.5}
- ☛ ประเวศเน้นจับเก็บป้ายขนาดเล็กในพื้นที่
- ☛ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☛ บางกอกใหญ่และประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ☛ หนองแขมและป้อมปราบฯ ออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ☛ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปยังพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร**จิตอาสา “ครัวพระราชทาน” แจกอาหารช่วยเหลือประชาชน ลดผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตย**

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้อำนาจราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติ เป็นล้นพ้น ที่ได้มอบนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยวันนี้ (17 ก.พ. 64) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตคลองเตย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ครัวพระราชทาน” ณ โดมลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เขตคลองเตย โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตคลองเตย บริเวณชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ และชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ หมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ชุมชนคลองเตยลือต 1-2-3 ชุมชนแฟลต 11-18 ชุมชนหัวโค้ง ชุมชนหนองใหม่ ชุมชนร่มเกล้า ชุมชนคลองเตยลือต 4-5-6 และ ชุมชนแฟลต 19-22 รวมจำนวน 1,350 ชุด ซึ่งรายการอาหารวันนี้ ประกอบด้วย ข้าวกล้องไก่ ไช้ต้ม และไข่เจียว พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ประชาชนในชุมชนบริเวณดังกล่าวด้วย จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้เยี่ยมชุมชนและมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมจิตอาสาครัวพระราชทาน กรุงเทพมหานครคำนึงถึงการบริหารจัดการโดยเน้นหลักความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเนื้อสัตว์ ผัก และวัตถุดิบที่สดสะอาด ถูกสุขอนามัย ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ รวมถึงบุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมถุงมือ และสวมหน้ากากอนามัย ในส่วนของประชาชนที่มา รับอาหารกล่อง มีการตรวจคัดกรอง วัตถุอันตราย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบในการรับอาหารกล่องโดยแจกบัตรคิว และเข้าแถวโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(จิริฐคม...สปส. รายงาน)

ผู้ว่าฯ กทม. รับฟังปัญหาในชุมชนย่านคลองเตย พร้อมสั่งการหน่วยงานเร่งแก้ไขทันที

(17 ก.พ. 64) เวลา 12.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย และการป้องกันเด็กนักเรียน จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พร้อมทั้งร่วมหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ นายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตคลองเตย ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมหารือและรับฟังปัญหา ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

ทั้งนี้ปัญหาที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ และชุมชนใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน และ ต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การซ่อมแซมถนนและสะพานทางเดิน ในชุมชนที่ชำรุด รวมทั้งการจัดทำสะพานปูนใหม่ ขอบรับการสนับสนุนเครื่องแบบบอปพร.และเบาะเสียง เพื่อช่วยงานป้องกันและ ระวังเหตุสาธารณภัยในชุมชน ปัญหาระบบระบายน้ำและท่อระบายน้ำในชุมชน โดยสำรวจจุดในการระบายน้ำเพิ่มเติม เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่แอ่งกระทะ ให้สามารถระบายน้ำลงคลองหัวลำโพงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การติดตั้งสัญญาณไฟอัจฉริยะ และการติดตั้งประปาในชุมชน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตคลองเตย ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสาธารณสุขปฎิบัติ เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป

(จิริฐคม...สปส. รายงาน)

ปรับหลักสูตร ร.ร.ฝึกอาชีพ กทม. เน้นทันสมัย ประกอบอาชีพได้จริง

(17 ก.พ. 64) เวลา 14.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมระหว่างสำนักพัฒนาสังคมและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานินทร์ ภูเก็ต กทม.2

ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามนโยบายกรุงเทพมหานครและรัฐบาล ประกอบด้วย ความคืบหน้าโครงการเงินออม ตามที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสำนักพัฒนาสังคม ส่งเสริมการออม เพื่อวัยเกษียณให้แก่ประชาชน และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้เกิดการออมและสมัครเป็นสมาชิก กอช. แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น กอช. จึงจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่มารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ 11 ศูนย์ฝึกอบรม และ 10 โรงเรียนฝึกอาชีพ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม และเข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยกำหนดจัดอบรม 3 รุ่นต่อปี ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย เนื่องจากจะทำให้เห็นผลชัดเจนในอนาคต

นอกจากนี้ที่ประชุมได้กำชับให้เขตเร่งประชาสัมพันธ์โครงการ “เราชนะ” โดยให้ประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ รายย่อย ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการ เข้าร่วมโครงการ และให้สำนักพัฒนาสังคมปรับหลักสูตรโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ให้ทันสมัย และประชาชนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพจริงได้ อาทิ การเพิ่มจำนวนรุ่นการอบรมขนาดแผนไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน เป็นจำนวนมากทุกปี หลักสูตรการประกอบอาหาร และการฝึกอาชีพให้ผู้ที่ให้สามารถประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของตนเอง และครอบครัวได้

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

ประกาศ 6 รายชื่อ ลุ้นคว้าตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านา กทม.

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนจ่านา กทม.) ได้เปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1.นายชนาธิป ป. วีระพรรค 2.นายโสภณ ต้นประคองสุข 3.นายวิวัฒน์ ก่อเฉลิมสนธิ 4.นายเจษฎา มะเขาะ 5.นายชัชวาล ศรีนนท์ และ 6.นายพิเชษฐ ชัยประไพพงษ์ ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิฯ เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 0042 - 4 ในวันและเวลาราชการ

----- (มูทิตา...สปส. รายงาน)

ข่าวคนบ้านเดียวกัน**24 ก.พ. นี้ มีผู้ทำชิงเก้าอี้ อ.ก.ก.สามัญฯ 2 ราย**

นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งฯ โดยปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญข้าราชการสามัญ (อ.ก.ก.สามัญ ข้าราชการสามัญ) จำนวน 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และหมายเลข 2 นาย นครินทร์ ผินกลับ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ กำหนดจัดการเลือกตั้ง อ.ก.ก.สามัญฯ ในวันที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 08.00-15.00 น. จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ตามบัญชีรายชื่อของหน่วยงานต้นสังกัด

สำหรับ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ เป็นองค์การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 อาทิ 1. พิจารณา กำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) กำหนด 2. เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบ ในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 3. พิจารณาการเกลี้ยอัตรากำลัง ระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 4. กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทักษะคิดที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. พิจารณา กำหนดตำแหน่ง จำนวน ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับของตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 5393, 0 2221 2141 - 69 ต่อ 1323-1324

----- (พิทณันท์...สปส. รายงาน)

สายไหมชวน ลด ละ เลิกอบายมุข วันมาฆบูชา ใช้รูปเทียนไร้ควัน ลดฝุ่น PM_{2.5}

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. แจ้งว่า เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ก.พ. 64 เขตฯ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ทำความดี ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา และขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีกตลอด 24 ชั่วโมง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 ก.พ. 58 เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) ข้อ 2 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันใช้รูปเทียนไร้ควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM_{2.5} ช่วยลดมลพิษ สร้างอากาศที่ดี และใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง

(ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

ประเวศเน้นจัดเก็บป้ายขนาดเล็กในพื้นที่

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้มอบหมายฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนะนำ เน้นจัดเก็บการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณทางเท้าทั่วพื้นที่ เช่น ป้ายโฆษณาขายบ้าน ป้ายแสดงสินค้า ป้ายของบริษัทร้านค้าที่รูกลับบทางเท้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นหรือบริเวณป้ายรถประจำทาง ถ.ศรีนครินทร์ ถ.พัฒนาการ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถ.อ่อนนุช ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก และ ถ.คูขนานมอเตอร์เวย์ (ทับช้าง) หากผู้ใดพบเห็นผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2328 7150 ต่อ 6383

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตวังทองหลาง วันที่ 21 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหมู่บ้านดินทรรักษา ซ.ลาดพร้าว 94 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตมีนบุรี วันที่ 21 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ เคหะชุมชนรามคำแหง (ฝั่งขวา) ซ.รามคำแหง 190/2 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

เขตสัมพันธวงศ์ วันที่ 20 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนมิตรชัยภูมิ ชุมชนอิสราณภาพ แขวงจักรวรรดิ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

เขตสวนหลวง วันที่ 20 ก.พ. 64 ณ ช.อ่อนนุช 39 เฉพาะทางเข้าหมู่บ้านพุกษาสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

เขตบางแค วันที่ 21 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50

เขตธนบุรี วันที่ 20 ก.พ. 64 เวลา 08.30-12.00 น. บริเวณชุมชนโรงเจ 1 แขวงบางยี่เรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5624 และ 5625

(ปชส...เขต รายงาน)

บางกอกใหญ่และประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตบางกอกใหญ่ เวลา 09.00-16.00 น. วันที่ 22 ก.พ. 64 ณ ชุมชนรวมพล และวันที่ 23 ก.พ. 64 ชุมชนสัมพันธ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5726-5727 หรือ Line ID @bangkokyai_bkk

เขตประเวศ วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ชุมชนเกาะเลี้ยงสัมพันธ์ ช.อ่อนนุช 66 แยก 1-2 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขต รายงาน)

หนองแขมและป้อมปราบฯ ออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไข้ปัญหาที่พบเห็นทันที ดังนี้

เขตหนองแขม วันที่ 22 ก.พ. 64 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ช.เพชรเกษม 81/3 ศูนย์การค้าหนองแขม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2421 0939 ต่อ 7341

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 22 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.เสือป่า และ ถ.ยุค 2 (ถ.เจริญกรุง ถึง ถ.บำรุงเมือง) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2281 6117 หรือ สายด่วน 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

----- (ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 05.00-09.00 น. บริเวณ ถ.สุขุมวิท ผังซาเข้า ตั้งแต่ปาก ซ.สุขุมวิท 107 ถึงแยกบางนา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตมีนบุรี วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดแสนสุข ถ.สุวินทวงศ์

เขตป้อมปราบฯ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 19 ก.พ. 64 ณ ถ.พลับพลาไชย จากห้าแยกพลับพลาไชย - แยกไฟแดง และวันที่ 20 ก.พ. 64 ถ.หลานหลวง จากแยกหลานหลวง - แยกสะพานขาว

เขตประเวศ วันที่ 19 ก.พ. 64 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา ถ.อ่อนนุช ซ.59 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.27 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.57 และ ซ.59 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านอาหารครัวริมบ่อถึงหน้าโรงเรียนอามาน่าตุลอิสลาม ถ.สุขาภิบาล 2 ตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ถึงหน้า ถ.คูขนนกกาญจนภิเษก ถ.คูขนนกกาญจนภิเษก ตั้งแต่ ซ.39-43 และ ถ.คูขนนกมอเตอร์เวย์ บริเวณทางลัดออก ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตหนองแขม วันที่ 23 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดวงษ์ลาภาราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตบางกอกใหญ่ เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 22 ก.พ. 64 บริเวณ ถ.อิสราภาพ (ฝั่งเลขสี่) ตั้งแต่สะพานเจริญพาศน์ ถึงเชิงสะพานคลองมอญ และวันที่ 23 ก.พ. 64 ถ.เพชรเกษม ใต้สะพานข้ามสี่แยกท่าพระ

เขตยานนาวา วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ลานกีฬาใต้ทางด่วน ถ.รัชดาภิเษก เวลา 13.30-14.30 น. ถ.นราธิวาส ตั้งแต่สถานีรถ BRT นรา-ราม ถึงแยกรัชดา-นราธิวาส วันที่ 20 ก.พ. 64 เวลา 09.0-12.00 น. สะพานลอย ถ.พระรามที่ 3 เวลา 13.30-14.30 น. ถ.พระรามที่ 3 ตั้งแต่ทอนาฬิกา แยกนางลิ้นจี่ ถึง บ.เชฟรอน (ไทย)

เขตบางแค วันที่ 22 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น. ณ ถ.พุทธมณฑล สาย 3 ตั้งแต่คลองบางเชือกหนัง ถึงโรงเรียน กลินธรอาคาเดมี่ วันที่ 23 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น. ถ.กาญจนภิเษก (ฝั่งใต้) ตั้งแต่คลองหนองใหญ่ ถึงคลองบางอ้าย วันที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น. ถ.พุทธมณฑล สาย 2 (ฝั่งซอยเลขสี่) ตั้งแต่สะพานคลองบางแวก ถึงสะพานคลองบางไผ่เวลา และเวลา 09.00 น. ถ.เพชรเกษม (ขาเข้า) ตั้งแต่เพชรเกษม 102/4 - เพชรเกษม 68 วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. ถ.เพชรเกษม (ขาออก) ตั้งแต่เพชรเกษม 41-69 วันที่ 26 ก.พ. 64 เวลา 06.00 น. ถ.กาญจนภิเษก (ฝั่งใต้) ทั้ง 2 ฝั่ง และเวลา 07.00 น. ถ.กาญจนภิเษก (ฝั่งเหนือ) ขาเข้า ตั้งแต่คลองบางไผ่ ถึงคลองบางเชือกหนัง วันที่ 27 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น. ถ.เพชรเกษม (ขาออก) ตั้งแต่ตั้งแต่คลองยายเทียบ ถึงใต้ทางด่วน ต่างระดับกาญจนภิเษก ตั้งแต่เพชรเกษม 41-69 และเวลา 06.00 น. ถ.บางแค (ฝั่งซอยเลขสี่) ตั้งแต่คลองภาษีเจริญ ถึงคลองบางอ้าย และวันที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น. ถ.เพชรเกษม (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่ใต้ทางด่วนต่างระดับกาญจนฯ ถึงคลองยายเทียบ ตั้งแต่เพชรเกษม 102/4 - เพชรเกษม 68 และเวลา 09.00 น. ภายในสำนักงานเขต

----- (ปชส...เขต รายงาน)